



เรืออพยพ • ภาพเผยแพร่โดยตำรวจอินโดนีเซียขณะหน่วยกู้ภัยกำลังเร่งอพยพผู้โดยสารมากกว่า 100 คนออกจากเรือวิหารคีจาอีระที่ประสบเหตุล่มในอ่าวลามาองในเมืองสุราบายา ชาวตะวันออก เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน (เอเอฟพี)

รัฐมะกันเกือบครึ่ง กลัวซาร์รอยปารีส ปิดรับ 'ผู้ลี้ภัยซีเรีย'

● ผลพวงจาก
ก่อการร้ายปารีส มลรัฐเกือบครึ่ง
สหรัฐอเมริกาที่มี 50 มลรัฐปฏิเสธ
รับผู้ลี้ภัยซีเรีย ขณะผู้แทนรีพับลิ
กันจี้รัฐบาลยุติโครงการรับผู้ลี้ภัยตั้ง
ถิ่นฐานใหม่ ส่วนยุโรป แคนนำชาว
จัด-ประชานิยมเรียกร้องหยุดยั้ง
คลื่นผู้อพยพ

การพบหนังสือเดินทางซีเรีย
ที่ศพมีระเบิดปลิดชีพรายหนึ่งที
ร่วมก่อเหตุโจมตีปารีสเมื่อวันศุกร์ที่
แล้ว ได้กระตุ้นให้เกิดการถกเถียง
อย่างเผ็ดร้อนในยุโรปและสหรัฐ
ถึงมาตรการควบคุมคลื่นผู้อพยพ
และผู้ลี้ภัยที่หลั่งไหลเข้าสู่ยุโรปมาก
อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

ที่สหรัฐ ประธานาธิบดีบาร
ัค โอบามา กำลังเผชิญแรงกดดัน
ทั้งจากอย่างน้อย 22 มลรัฐที่
เป็นฐานของรีพับลิกัน, ผู้สมัครชิง
ประธานาธิบดี, สมาชิกชั้นนำของ
คองเกรส หรือแม้แต่ผู้ว่าการรัฐชาว
เดโมแครตด้วยกันรายหนึ่ง เรียก
ร้องให้เขาระงับโครงการรับผู้ลี้ภัย
ชาวซีเรีย 10,000 คน มาตั้งรกราก
ใหม่ที่สหรัฐในปี 2559

ผู้สมัครชิงแคนดิเดตประธาน
าธิบดีของรีพับลิกันหลายคน เช่น
โดนัลด์ ทรัมป์, เจบ บุช และมาร์โก
รูบีโอ กล่าวชัดเจนว่าสหรัฐต้องไม่
รับผู้ลี้ภัยเหล่านี้ เพราะอาจมีนักรบ
รัฐอิสลาม (ไอเอส) ปนมาด้วย
เมื่อวันอาทิตย์ ผู้ว่าการรัฐ

แอละแบมาและมิชิแกนได้ประกาศ
นាំร่องไว้ว่า รัฐของตนจะไม่รับผู้ลี้
ภัยในโครงการดังกล่าว และวันต่อ
มา ทั้ง 2 รัฐมีแนวร่วมเพิ่มขึ้นอีก
20 รัฐ ได้แก่ แอริโซนา, อาร์คันซอ,
ฟลอริดา, จอร์เจีย, โอตาโฮ, อิลลิน
นอยส์, อินดีแอนา, แคนซัส, ลุยเซียน
นา, เมน, แมสซาชูเซตส์, มิสซิสซิป
ปี, เนบราสก้า, นอร์ทแคโรไลนา, โอ
ไฮโอ, โอกลาโฮมา, เซาท์แคโรไลนา,
เทนเนสซี, เทกซัส, และวิสคอนซิน
ขณะที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์ ซึ่งมี
ผู้ว่าการรัฐเป็นเดโมแครต ก็ประกาศ
เห็นด้วยกับรัฐข้างต้น โฆษกของเม็ก
กี ฮัลชัน ผู้ว่าการรัฐนิวแฮมป์เชียร์
กล่าวว่า ฮัลชันเห็นว่ารัฐบาลควร
“หยุดรับผู้ลี้ภัยจากซีเรีย” จนกว่าจะ
มั่นใจว่ากระบวนการคัดกรองเข้ม
แกร่งมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ส่วนที่ยุโรป มาริน เลอ แป็ง
หัวหน้าพรรคแนวร่วมแห่งชาติของ
ฝรั่งเศสที่มีนโยบายต่อต้านคนเข้า
เมือง เรียกร้องให้ยุโรปหยุดยั้งคลื่น
ผู้อพยพทันที ขณะที่ในเยอรมนี
กลุ่มเพิกัดจัดชุมนุมต่อต้านอิสลาม
ครั้งล่าสุดมีคนเข้าร่วมนับหมื่นคนที่
เมืองเดรสเดินเมื่อวันจันทร์

นายกา วิกตอร์ ออร์บัน
ของฮังการีที่ใช้แนวทางแข็งกร้าว

และจัดทำรั้วลวดหนามปิดกั้นผู้ลี้ภัย
ข้ามแดน กล่าวว่า ผู้ก่อการร้ายฉวย
ประโยชน์จากคลื่นผู้อพยพลี้ภัยครั้ง
ใหญ่ด้วยการปะปนเข้ามาในยุโรป.